

สารคดีความรู้ทางการเกษตร “เที่ยวเกษตรทั่วไทยไปกับกรมส่งเสริมการเกษตร”

ตอนที่ 4 สวนเกษตรอินทรีย์วิถีสร้างชาติ

ความยาว 1 – 2 นาที

ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม. 92.5 เมกกะเฮิร์ตซ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.00 – 14.00 น.

ดนตรี/ เวลา	เสียง	หมายเหตุ
Jingle 6 วินาที	- เที่ยวเกษตรทั่วไทยไปกับกรมส่งเสริมการเกษตร...	
ประมาณ 1 นาที 40 วินาที	<p>- วันนี้เสนอตอน “สวนเกษตรอินทรีย์วิถีสร้างชาติ”</p> <p>- จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดใกล้กรุงเทพฯ เที่ยวได้ตลอดทั้งปี และมีครบครันในทุกเรื่อง อยากรู้เรื่องอะไร...ก็มี อยากเอาตัวไปจุ่มน้ำตกเย็น ๆ ...ก็มี อยากไปสัมผัสกลิ่นไออดีตใกล้ชิดประวัติศาสตร์ที่นี่...ก็มี เพราะจังหวัดบุรีรัมย์อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ และแหล่งต้นน้ำ มีกิจกรรมยอดฮิตให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอย่างบุฟเฟ่ต์ผลไม้ หรือจะเป็นเกษตรเพื่อสุขภาพที่บ้านป่าวิ และเกษตรอินทรีย์รัฐไท อำเภอมะขาม เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวสวนผลไม้กว่า 9 สวน รมรงค์ไม่ใช้สารเคมี หันหน้าเข้าสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ มากกว่า 10 ปี ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกไทยแลนด์ หรือหากท่านจะไปอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ที่นั่นท่านสามารถแวะท่องเที่ยวสวนเกษตรอินทรีย์ได้ที่สวนเจริญชัย หรือสวนลุงฉวย ที่อำเภอท่าใหม่ ไปชม ชม ช้อป สวนเกษตรอินทรีย์กันถึงแหล่งกันนะครับ สวนผลไม้อินทรีย์ของดีที่ไม่ควรพลาด</p> <p>- และหากพอมีเวลา แวะไปที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรง บ้านต้นเลียบ ตำบลราษี อำเภอท่าใหม่ ที่นี่ท่านจะได้เรียนรู้วิถีเลี้ยงชันโรง เลี้ยงจิ้งหรีด ชมการจัดการไร่นาสวนผสม และชิมน้ำผึ้งชันโรงที่รสชาติอร่อยไม่เหมือนใคร</p> <p>- ไปช่วยกันต่อยอดพัฒนาเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีสร้างชาติ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคผ่านแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อดหนุนผลผลิตของที่นี่ที่ได้รับการันตีจากตลาดว่าปลอดภัยจากสารเคมีและมีคุณภาพดี</p> <p>- ไปจับทุเรียนกันเมื่อไหร่ อย่าลืมแวะไปท่องเที่ยวและอุดหนุนสินค้าจากสวนเกษตรอินทรีย์ ที่บ้านป่าวิ และบ้านรัฐไท อำเภอมะขามกันนะครับ</p> <p>- สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 039-322158</p>	ประมาณ 10-12 บรรทัด เท่านั้น
	50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร...ปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตร...	
ดนตรี (Jingle)	- 6 วินาที แล้ว Fade out	